

# Itinatag namin ang mga regulasyon tungkol sa ligtas na paggamit ng bisikleta sa Toyohashi City (ipapatupad simula Abril 1, 2019)

## Mga punto ng ordinansa (ligtas na paggamit lamang)

**Simula Oktubre 1, 2019**

**Obligadong lumahok ang mga nagbibisikleta sa "Bicycle Damage Insurance atbp.!"**

Sa pamamagitan ng pagsali sa "Bicycle Damage Insurance, atbp. mababawasan ang pinansyal na pasanin ng nakapinsala gaya ng pagpapagamot at pagbayad para sa mga pinsala.,

**Protektahan ang inyong buhay gamit ang helmet!**

Mga bata at matanda, magsuot tayo ng helmet

**Sundin ang mga batas ng trapiko!**

Sundin natin ang mga batas at regulasyon tulad ng Road Traffic Law at mag-ingat sa paggamit ng bisikleta

**Pag-usapan kasama ng inyong pamilya ang ligtas na paggamit ng bisikleta!**

Mahalaga na inspeksyunin at panatilihin maayos ang bisikleta, pag-install ng mga reflector sa gilid ng bisikleta, paglagay ng double lock, pagpaparehistro nito, atbp.

**Mga kaso na may binayaran na malaking halaga ng pinsala.**

Hindi nito malulutas ang pasasabi ng 「Sorry, hindi ko sinasadya」

Case 1	Case 2
Isang grade 5 na estudyante ng elementarya sakay ng kanyang bisikleta ang nakabangga ng naglalakad na matandang babae (62 taong gulang) habang pababa sa isang mataas na kalsada. Ang babae ay nagtamo ng pinsala tulad ng bali sa bungo, atbp., at nawalan ng malay.	Isang lalake na estudyante sa high school (15 taong gulang) sakay ng kanyang bisikleta pauwi mula sa paaralan ang nakabangga ng naglalakad na matandang lalake (60 taong gulang). Umuulan sa oras na iyon kaya hindi niya napansin ang naglalakad na matanda. Nagtamo ng pinsala sa bali sa ulo, brain hemorrhage, at namatay pagkalipas ng apat na araw.
¥95,210,000 2013 Kobe District Court	¥41,590,000 2012 Pag-areglo sa labas ng hukuman.Humigit-kumulang

## Anong uri ng Bicycle Insurance ang nagbabayad para sa isang aksidente sa bisikleta... ?

Ang bayad kapag nakapinsala sa 「katawan」 at 「ari-arian」 ng ibang tao  
**Personal Liability Insurance**  
(*kojin baishousekinin hoken*)

Ang bayad kapag ikaw ay nasugatan.  
**Accident Insurance**  
(*shougaihoken*)

Mga Uri ng Personal Bicycle Insurance		Pangkalahatang-ideya
Indibidwal na pagsali	Bicycle insurance	Insurance para sa aksidente sa bisikleta
	Kontrata para sa Bicycle Insurance	Iba't-ibang Insurance · Personal Insurance na naka-attach sa espesyal na alok ng mutual aid.
	Kontrata para sa Fire Insurance	
	Kontrata para sa Accident Insurance	
	Kontrata para sa Various Mutual Benefits	
Pagsali bilang grupo	Insurance para sa grupo, tulad ng sa kumpanya	Insurance para sa mga miyemro ng grupo
	PTA Insurance	Insurance para sa mga mag-aaral ng paaralan kung saan ang PTA ay nabibilang
	Incidental credit card insurance	Insurance para sa mga card holder
Kaugnay ng produkto	TS Mark	Insurance na kaugnay para sa inspeksyon at pag-aayos ng bisikleta.

Ang Personal Liability Insurance sa pangkalahatan ay nakalaki bilang espesyal na kontrata, tulad ng Bicycle Insurance, Fire Insurance, Accident Insurance, atbp.

◆Para sa karagdagang mga detalye, mangyaring kumunsulta sa isang insurance company, insurance agent, atbp.

